



Ngày 13 tháng 3 năm 2019

Gửi đến: Các trưởng Hướng Đạo gốc Việt Nam thuộc BSA

Về việc: Ủy Ban Quốc Gia Hướng Đạo Gốc Việt - BSA (NVSC)

Chúng tôi nhận thấy vẫn tiếp tục có một số lầm lẫn giữa các trưởng và đơn vị Hướng Đạo gốc Việt Nam về cách hoạt động Hướng Đạo của người Việt tại Hoa Kỳ. Tôi hy vọng lá thư này giúp làm sáng tỏ tiếng nói chính thức duy nhất của BSA về hoạt động Hướng Đạo của người Việt tại Hoa Kỳ là Ủy Ban Quốc Gia Hướng Đạo Gốc Việt – BSA (NVSC).

Xin biết rằng Hội Đồng Quốc Gia BSA muốn hỗ trợ và phát triển Hướng Đạo trong cộng đồng người Việt. BSA hỗ trợ mạnh mẽ di sản văn hóa trong các chương trình Hướng Đạo của chúng tôi và truyền thống Hướng Đạo của người Việt Nam đã làm phong phú thêm kinh nghiệm Hướng Đạo tại Hoa Kỳ, đặc biệt nơi các đơn vị Liên Đoàn Hướng Đạo đang hoạt động. BSA cũng nhận thức rằng các đơn vị Hướng Đạo gốc Việt chia sẻ sự liên kết và nhu cầu chung như di sản, văn hóa, ngôn ngữ và kinh nghiệm xã hội là những việc giúp các đơn vị Hướng Đạo gốc Việt trở nên mạnh mẽ.

Ủy Ban Trung Ương Quốc Tế về Hướng Đạo Việt Nam (ICCVS *ghi chú thêm: hay còn gọi là Hội Đồng Trung Ương HDVN) không phải là một ủy ban của Hướng Đạo Hoa Kỳ (BSA). Ủy ban, vai trò, mục đích và quy tắc hoạt động của ICCVS được thành lập tại cuộc họp tổ chức tại Costa Mesa, California, vào ngày 2-3 tháng 7 năm 1983, không còn giá trị. Nhiều trưởng và phụ huynh Hướng Đạo gốc Việt tin rằng ICCVS được nối kết với BSA, nhưng thực tế không phải vậy.

BSA đã mời một số thành viên của ban lãnh đạo ICCVS / HDTU-HDVN để tham gia Ủy Ban Quốc Gia Hướng Đạo Gốc Việt - BSA tại một cuộc họp đã được tổ chức vào ngày 7 tháng 6 năm 2018, ở Santa Ana, California. Ủy ban duy nhất thực sự là một thành viên của Hướng Đạo Hoa Kỳ và được phát biểu thay mặt Hướng Đạo gốc Việt tại Hoa Kỳ là Ủy Ban Quốc Gia Hướng Đạo Gốc Việt - BSA (NVSC), (xem điều lệ của ủy ban đính kèm). Ông Nguyễn Tấn Đệ là cố vấn cho ủy ban này và chịu trách nhiệm về chương trình Hướng Đạo cho người gốc Việt tại Hoa Kỳ, và chủ tịch hiện tại là ông Lý Nhật Hui ở Buena Park, California.





Tất cả các gia đình người Mỹ gốc Việt được khuyến khích và hoan nghênh tham gia các đơn vị gia đình Hướng Đạo gốc Việt (Liên Đoàn), và các công việc phục vụ là trách nhiệm của các hội đồng (châu) địa phương. Các thành viên của các đơn vị gia đình Hướng Đạo gốc Việt - Ấu Đoàn, Thiếu Đoàn và Thanh Đoàn đang ghi danh với Hướng Đạo Hoa Kỳ tận hưởng các lợi ích tương tự được dành cho tất cả các thành viên của BSA. Điều này bao gồm sự tham gia vào các sinh hoạt/hoạt động của hội đồng (châu) địa phương và hội đồng (châu) quốc gia được tuân theo các chính sách và tiêu chuẩn của BSA.

Các sinh hoạt thuộc quốc gia và quốc tế liên quan đến Hướng Đạo của người gốc Việt là trách nhiệm của Ủy Ban Quốc Gia Hướng Đạo Gốc Việt - BSA (NVSC). Những sinh hoạt này bao gồm trại họp bạn quốc tế của Hướng Đạo gốc Việt; Văn hóa và truyền thống Hướng Đạo của người gốc Việt; Trại Thanh Khai Phá; khóa Huy Hiệu Rừng; và bất kỳ các hoạt động khác được hỗ trợ và bảo trợ bởi Hội Đồng quốc gia BSA.

Tất cả các câu hỏi hoặc thắc mắc xin vui lòng liên lạc với ông Nguyễn Tấn Đê, tại 214-505-1328 hoặc detan.nguyen@scouting.org

Trong tình Hướng Đạo,

Patrick W. Sterrett

Assistant Chief Scout Executive National

Director of Field Service

Attachment: BSA National Vietnamese Scouting Committee Charter

cc: De Tan Nguyen, BSA Staff Advisor, NVSC



ĐIỀU LỆ ỦY BAN QUỐC GIA HƯỚNG ĐẠO GỐC VIỆT

Ngày: 6 tháng 9 năm 2018

Mục đích của Ủy ban:

- Hỗ trợ các hội đồng (châu) địa phương trong việc phát triển Hướng Đạo đến các thành viên của cộng đồng gốc Việt, giúp quảng bá Hướng Đạo và thành lập các đơn vị mới khi cần thiết.
- Hỗ trợ tổ chức Ủy Ban Hướng Đạo Gốc Việt ở mỗi hội đồng (châu) địa phương khi cần.
- Phối hợp chặt chẽ với cộng đồng Hướng Đạo gốc Việt để truyền đạt nhu cầu của cộng đồng đến Hội Đồng Quốc Gia hiệu quả hơn.
- Là gạch nối để phục vụ liên lạc giữa Hội Đồng Quốc Gia và cộng đồng Hướng Đạo gốc Việt tại Hoa Kỳ.
- Khích lệ sự hiểu biết về văn hóa Việt Nam trong tim và trong trí của các Hướng Đạo Sinh khác.
- Giúp bảo tồn và phát huy những truyền thống thích hợp về Hướng Đạo Gốc Việt và văn hóa Việt Nam.
- Để quảng bá tình anh chị em và tình bạn hữu trên thế giới bằng cách tham gia các sinh hoạt của hội đồng địa phương cũng như các sinh hoạt của quốc gia và quốc tế.
- Để quảng bá việc đạt được các giải thưởng và sự tuyên dương của các thành viên thanh thiếu niên và người lớn.
- Để quảng bá và cung cấp các cơ hội huấn luyện kỹ năng lãnh đạo cho thanh thiếu niên và người lớn.
- Để quảng bá và cung cấp cơ hội sinh hoạt cho cả thanh thiếu niên lẫn người lớn.
- Để giúp phát triển giá trị văn học song ngữ (tiếng Anh / tiếng Việt).

Báo cáo cho (ủy ban hoặc người): Ủy Ban Thành Viên và Quan Hệ

Cố vấn nhân viên: Ông Nguyễn Tấn Đệ, Giám Đốc Huấn Luyện, BSA

Chủ tịch ủy ban và các thành viên:

- Chủ tịch ủy ban - Ông Lý Nhựt Hui
- Thành viên Ban Điều Hành - Ông Ron Coleman
- Thành viên Ủy Mở Rộng - bất kỳ các trưởng đang ghi danh BSA (xem danh sách)

Cơ quan phê duyệt cuối cùng của ủy ban (ủy quyền):

Phê duyệt thông qua các hệ thống thích hợp.

Mục kế hoạch hành động hàng năm:

Làm việc với các hội đồng địa phương ở Bắc California; Nam California; Houston, Texas; Washington DC.; Seattle, WA; Portland, OR; và các khu vực khác nơi có đông đảo người Việt Nam để tổ chức các đơn vị Hướng Đạo mới và mời gọi các gia đình Việt Nam tham gia Hướng Đạo.

Hỗ trợ các hội đồng (châu) địa phương tổ chức một Ủy Ban Hướng Đạo Gốc Việt trong mỗi hội đồng khi cần thiết.

Lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động huấn luyện Hướng Đạo (toàn quốc) với chủ yếu dùng tiếng Việt, như là khóa Huy Hiệu Rừng BSA, Trại Thanh Khai Phá cho người gốc Việt, Huấn Luyện Kỹ Năng Lãnh Đạo Ngoài Trời cho các trưởng Hướng Đạo gốc Việt.

Ngày họp của Ủy Ban:

Ủy Ban Quốc Gia Hướng Đạo Gốc Việt - BSA sẽ họp một hoặc hai lần một năm và / hoặc khi cần thiết. Ngoài ra, cuộc họp thành viên của ban điều hành sẽ trùng với cuộc họp thường niên của BSA và các cuộc họp của Ban Điều Hành Quốc Gia